

## ข่าวประจำวันที 2 พฤษภาคม 2563

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สำนักข่าวอิศรา	พยานกลับคำให้การเป็นจำเลยใช้หนี้-‘เผด็จชัย’รอด! กกต.ตีตกปมพินทุ 'ดาบตำรวจ'ซื้อเสียง	4

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สำนักข่าวไทย	กมธ.งบฯ วุฒิสภา นัด ผอ.สำนักงานฯ 5 พ.ค. ถกโอนงบฯ ปี 63	6
2	ผู้จัดการออนไลน์	“สิระ” แนะนำ “ธรรมนัส” แก่ภาพลักษณ์ตัวเองก่อน บารมียังไม่พอ เคลียร์ปัญหาในพรรค	7
3	เดลินิวส์ออนไลน์	'วิเชียร' ลั่นไม่ยอมให้ใครมาครอบงำ พปชร.	8
4	ไทยโพสต์	'วิเชียร' พร้อมแจง กกต. ปม 'เสธ.อ.' ครอบงำพปชร.	9
5	เดลินิวส์ออนไลน์	"วุฒิสภา" ลั่นส.ว. รู้หน้าที่! ยุงพรรคการเมืองไม่ได้	10
6	ผู้จัดการออนไลน์	ปช.รอง ปช.วุฒิสภา ป้อง ส.ว.ไม่ล้วงลูกพรรค “สมเจตน์” ชี้ข่าวบั่นทอนจิตใจผู้นำ	12
7	มติชนออนไลน์	ปช.-รองปช.วุฒิสภา ประสานเสียง ป้อง เสธ.อ. ล้วงลูกเปลี่ยนหน.พปชร. มั่นใจ ส.ว.รู้ รธน.ห้าม	14
8	ไทยโพสต์	พปชร.สะเทือน! รองประธานส.ว.ทางธรณ.ชี้ชัด ส.ว. ห้ามจูนพรรคการเมือง	15
9	มติชนออนไลน์	คณะก้าวหน้า จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ระดมทุน แจกเงิน 3 พัน โดย ไม่ต้องพิสูจน์ความจน	16
10	ผู้จัดการออนไลน์	“เศรษฐีทอง” นำ “คณะก้าวหน้า” แจกเงิน 3 พันไม่ต้องพิสูจน์ความ จน! โวแค่วันแรกก็ระดมทุนได้นับล้าน	17
11	สยามรัฐออนไลน์	ปฏิบัติการ “บ๊ิกป้อม-บ๊ิกตู” ยึดคืนพรรค ก่อศึกภายใน พปชร. เกม การเมือง สะเทือนรัฐบาล	19
12	สยามรัฐออนไลน์	“ฝ่ายค้าน” หมดลุ่น “เวทีสภา” !?	22
13	มติชนออนไลน์	เส้นแบ่ง การเมือง ไม่การเมือง จุดเปราะบาง ใหม่ ใน “สังคม”	24
14	เดลินิวส์ออนไลน์	'บ๊ิกป้อม' สั่งส.ส.-อดีตผู้สมัครพปชร. ลงพื้นที่รับฟังเสียง ปชช.	26



# รวมข่าววันเสาร์

ข่าววันนี้  
รู้วันนี้

## ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
15	สำนักข่าวไทย	กำชับ ส.ส.-อดีตผู้สมัคร พบพร.ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนใกล้ชิด	27

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	วิเคราะห์การเมือง : คนในน้ำกลัวกว่าโควิด	28
2	ไทยรัฐออนไลน์	คาบถุกคาบดอก : สุ่มไฟการเมือง	30
3	ผู้จัดการออนไลน์	NEW NORMAL หยุดเชื่อเพื่ออำนาจ ชำแหละเครือข่าย 6 สหายยึด พบพร.	32

# ข่าวอ้างอิง

วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:14 น.

## พยานกลับคำให้การเป็นจำเลยในชั้น ‘เผด็จชัย’ รอด! กกต.ตีตกปมพยาน ‘ดาบตำรวจ’ ข้อเสีย



**‘เผด็จชัย สะสมทรัพย์’ รอด! กกต.สั่งยุติเรื่องปมถูกกล่าวหาสนับสนุน ‘ดาบตำรวจ’ คุกเงิน 500 บาท ข้อเสีย  
เผยผลสอบ ผู้แจ้ง-พยาน กลับคำให้การในชั้น กก.สอบสวนฯ เป็นการจ่ายเงินใช้หนี้แทน**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ที่ 17/2563 กรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง เขต 5 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า ดาบตำรวจผ่อง ประเสริฐสันเทียะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จ.นครปฐม (ผู้ถูกร้องที่ 1) และนายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา (ผู้ถูกร้องที่ 2 ปัจจุบันเป็น ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ มาตรา 78 โดยถูกกล่าวหาว่าจัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นคุณแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่ามีผู้แจ้งว่าก่อนการเลือกตั้งประมาณ 5 วัน เวลาประมาณ 19.00 น. ที่ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ภรรยาของ ดาบตำรวจผ่อง ให้เงิน 500 บาทแก่พยาน และขอให้ลงคะแนนให้นายเผด็จชัย

จากการไต่สวนผู้แจ้งและพยานทั้ง 2 ราย ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ภรรยาของดาบตำรวจผ่อง ให้เงิน 500 บาทแก่ผู้แจ้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายเผด็จชัย แต่ต่อมาผู้แจ้งให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต. ว่า ภรรยาของดาบตำรวจผ่อง มอบเงิน 500 บาทให้แก่ผู้แจ้ง โดยพูดว่า “หนูเอาเงินมาใช้หนี้” และ “อย่าลืมเบอร์ 1 ด้วยนะ” และพยานให้ถ้อยคำว่า ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้เกิดจากความเข้าใจผิดโดยเงิน 500 บาทดังกล่าว เป็นการชำระหนี้จากมูลหนี้การกู้ยืมเงิน พยานหลักฐานดังกล่าวจึงมีน้ำหนักน้อยและไม่น่าเชื่อถือ และจากการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือในธนบัตรของกลางไม่พบว่า มีลายนิ้วมือแฝงของบุคคลใด

ประกอบกับไม่มีพยานยืนยันว่าดาบตำรวจฝาง มีพฤติการณ์ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่นายเผด็จชัย

ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าดาบตำรวจฝาง และนายเผด็จชัย กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 78 ตามข้อกล่าวหา จึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่อง

อ่านรายละเอียด : [https://www.ect.go.th/ect\\_th/download/article/article\\_20200423141953.pdf](https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200423141953.pdf)

อ้างอิง : <https://www.isranews.org/article/isranews/88292-isranews-92.html>

## กมธ.งบบฯ วุฒิสภา นัด ผอ.สำนักงานฯ 5 พ.ค. ถกโอนงบฯ ปี 63



รัฐสภา 1 พ.ค.- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ที่มี พล.อ.ชาติอุดม ดิตถะสิริ เป็นประธาน นัดผู้อำนวยการสำนักประมาณ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุผลและหลักเกณฑ์ในการปรับลดหรือโอนงบประมาณ ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 พฤษภาคม นี้ เนื่องจากเห็นว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ที่จะจัดทำขึ้น หากเป็นรายการสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงานหรือกระทบต่อการทำงานในภาพรวมได้ และเมื่อโอนงบประมาณบางโครงการมาไว้ในรายการงบกลางแล้ว อาจทำให้ประชาชนเห็นว่า ส่วนราชการไม่ให้ความสำคัญกับโครงการที่ต้องดำเนินการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการชี้แจงเหตุผลในการปรับลดงบประมาณให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ กรรมาธิการยังมีข้อห่วงใยถึงการจัดทำงบประมาณในอนาคต โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ จะต้องจัดทำคำของบประมาณ โดยเน้นจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และต้องสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยเฉพาะความชัดเจนในการจำแนกงานประจำออกจากแผนการปฏิรูปประเทศหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนประสบความสำเร็จ .- สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://www.mcot.net/viewtna/5eabe5cee3f8e40af4441d15>

## “สิระ” เนะ “ธรรมนัส” แก่ภาพลักษณ์ตัวเองก่อน บารมียังไม่พอเคลียร์ปัญหาในพรรค



พปชร.ป่วนซ้ำ “สิระ” หยาม “ธรรมนัส” ไร้บารมี เคลียร์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของ ปชช.ก่อนหวังเป็นฮีโร่เคลียร์ปัญหาในพรรค ซ้ำทุกคนมีวุฒิภาวะคุยกันได้

วันนี้ (1 พ.ค.) นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กท.ม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กำลังพยายามประสานเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคว่า ผู้ใหญ่ทุกคนในพรรคพลังประชารัฐมีวิสัยทัศน์ และคุณวุฒิมากพอ ตนเชื่อva ในขณะนี้ทุกคนกำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ชาติผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 คงยังไม่ใช้เวลามาทะเลาะแย่งตำแหน่งกัน จึงไม่จำเป็นต้องมีคนมาคอยนั่งเคลียร์ปัญหาให้

“พี่ธรรมนัสน่าจะเอาเวลาไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองให้ภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับจากประชาชนก่อน เพราะจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งที่ผ่านมา ประชาชนยังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในตัวของ ร.อ.ธรรมนัส เพราะฉะนั้นวันนี้ ร.อ.ธรรมนัสยังไม่มีบารมีมากพอที่จะมาเคลียร์ปัญหาให้ผู้ใหญ่ภายในพรรค เพราะผู้ใหญ่หลายๆ คนมีประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมาหลาย 10 ปี มากกว่า ร.อ.ธรรมนัส แน่นนอน” นายสิระกล่าว

เมื่อถามถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรค นายสิระกล่าวว่า การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้ แต่ตนเชื่อว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นจริง วุฒิภาวะของผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนก็สามารถพูดคุยกันได้ คงไม่จำเป็นต้องให้ ร.อ.ธรรมนัส เหนื่อยมาสวมบทบาทฮีโร่ประสานสืบทัดเพื่อมาเคลียร์ปัญหาของพรรค

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000045778>

# เดลินิวส์

ศักร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.03 น.

'วิเชียร' ลั่นไม่ยอมให้ใครมาครอบงำพรรค.



"วิเชียร" เผย พร้อมแจกกต.หากถามปมส.ว.จูนเรื่องภายในพรรค. ยันไม่ยอมให้ใครมาครอบงำพรรค โยนเป็นเรื่องของ ส.ว.รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชาชน (พรรค) กล่าวถึงกรณีที่น่ายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และอดีตส.ว.ส่งคำร้องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบพรรค หลังจากมีกระแสข่าว พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชา หรือ "เสธ.อัน" ส.ว.อยู่เบื้องหลัง เติงเกมเปลี่ยนหัวหน้าและเลขาธิการพรรคพรรค. อาจฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ ว่า เป็นสิทธิของผู้ร้องที่จะไปยื่นร้อง หากมีการถามมาเราก็ชี้แจงไป ว่า พรรคเราไม่มีพฤติกรรม ให้ใครมาครอบงำพรรค และเป็นเรื่องที่คนถูกร้องกล่าวอ้างว่าดูแลนายของเขา ซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวหรือมีอิทธิพลอะไร กับพรรค ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของส.ว.คนดังกล่าว ที่คุณสมบัติบกร่องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือไม่ เพราะ ส.ว.มี ข้อจำกัดทางที่ห้ามฝักใฝ่พรรคการเมือง สำหรับปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และ หัวหน้าพรรค อยากให้มีการพูดคุยกัน เมื่ออยู่พรรคเดียวกันก็ควรร่วมกันขับเคลื่อนพรรค.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/772188>



## 'วิเชียร' พร้อมแจง กกต. ปม 'เสธ.อ.' ครอบงำพรรค.



1 พ.ค.63 - นายวิเชียร ขวลิขิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และฐานะนายทะเบียนพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกรณี นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และอดีต ส.ว.ส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชาชน กรณีข่าว เสธ.อ้น พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชา ส.ว.อยู่เบื้องหลังเดินเกมเปลี่ยนแปลงหัวหน้าและเลขาธิการพรรค อาจฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ว่า ถือเป็นสิทธิของผู้ร้องที่จะไปยื่น ส่วนของเราหากถามมาก็ชี้แจงไป เพราะเราไม่มีพฤติกรรมให้ใครมาครอบงำพรรค เป็นเรื่องที่คนถูกร้องกล่าวอ้างดูแลนายของเขา ซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวหรือมีอิทธิพลอะไรกับพรรค และพรรคไม่ได้มีพฤติกรรมให้ใครมาครอบงำเช่นนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของส.ว.คนดังกล่าวบอกพร้อมคุณสมบัติหรือไม่มีที่ฝึกฝนพรรคการเมือง ซึ่ง ส.ว.เองมีข้อจำกัดห้ามฝึกฝนพรรคการเมือง สำหรับปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค โดยหลักแล้วหัวหน้าพรรค นายอุตตม สาวนายน ก็อยากให้มีการพูดคุยกัน เมื่ออยู่พรรคด้วยกันแล้วควรร่วมกับขับเคลื่อนพรรค

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/64803>

# เตลิฟิวส์

ศักร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.59 น.

## "วุฒิสภา" ลั่นส.ว.รู้หน้าที่! ยุ่งพรรคการเมืองไม่ได้



“วุฒิสภา” ประสานเสียง ส.ว.รู้หน้าที่! ยุ่งกับพรรคการเมืองไม่ได้ เพราะ รธน.ห้ามไว้ ด้าน “สมเจตน์” จวก บั่นทอนจิตใจ “บิ๊กตุ๋”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกระแสข่าว “เสธ.อ.” ที่เป็นส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนตัวนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า ตนได้ทราบจากการอ่านข่าวเท่านั้น ซึ่งมีการเอ่ยชื่อย่อ ไม่ได้เอ่ยชื่อจริง จึงไม่สามารถบอกได้ว่า ส.ว.ตามชื่อย่อนั้นเป็นใคร และส.ว.จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนก็ได้มีการสอบถามไปยังในเบื้องต้น แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการรับว่าไปพูดจาอะไรตามที่เป็นข่าว ตอนนี้ส.ว.อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม จึงไม่ค่อยได้พบปะบรรดาสมาชิก ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานตามหน้าที่เท่าที่ทำได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องมีการตักเตือนหรือไม่ เพราะขณะนี้สังคมวิจารณ์ว่า ส.ว.เข้าไปล้ำเส้นพรรคการเมือง นายพรเพชรกล่าวว่า เราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว รวมถึงขอบเขตการทำหน้าที่ ขึ้นอยู่กับสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ ขณะนี้แม้ปิดสมัยประชุม แต่ส.ว.ได้ทำโครงการ “วุฒิสภารวมใจสู้ภัยโควิด-19” โดยพยายามทำงานเพื่อสังคมเป็นหลัก และกำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องจะไปบังคับ จูงใจคนในรัฐบาล หรือไปแทรกแซงสั่งการ อันนี้เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าทำไม่ได้ ทั้งนี้ รอให้เปิดสมัยประชุมก่อนถึงจะได้พูดคุยกัน ดังนั้น ยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็นส.ว.คนไหน และมีจริงตามข่าวหรือไม่ เพราะไม่ได้มีใครออกมายอมรับหรือปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งเฉย กำลังดูอยู่ ถ้ามีตัวตนแน่นอนว่าเป็นใครก็ต้องพูดคุยกัน

ด้านพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ตนทราบจากข่าว ซึ่งท่านก็ออกมาปฏิเสธแล้วส่วนจะทำให้ภาพพจน์ของส.ว.เสียหายหรือไม่นั้น พล.อ.สิงห์ศึกกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่การที่ส.ว.จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองคงเป็นเรื่องลำบาก เพราะตามรัฐธรรมนูญก็ห้ามอยู่แล้วว่าไม่ให้ส.ว.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใด ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้น คงไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ขณะที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่าวว่า ตนไม่ขอวิจารณ์ว่ามีส.ว.ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ แต่อยากพูดว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลาของการเมือง ทุกคนทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันแก้ปัญหา โควิด -19 ผ่านพ้นไปได้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง และการเจ็บไข้ได้ป่วย ที่สำคัญจะอย่างไรให้การเยียวยาของรัฐ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเข้าถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง เพราะวันนี้ยังมีคนที่เดือดร้อนจริงๆ แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ดังนั้น ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลควรจะดเว้นเรื่องการเมือง แม้แต่คำแนะนำของฝ่ายค้าน ถ้าไม่ใช่คำแนะนำที่เป็นไปในลักษณะเล่นการเมือง เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง รัฐบาลก็ควรระวัง

อย่างไรก็ตาม เรื่องการเคลื่อนไหวเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ ในขณะนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่การกระทำหรือหนทางที่จะนำไปสู่การฝ่าวิกฤตของประเทศในขณะนี้ และแทนที่เรื่องในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับฝ่ายค้าน แต่กลายเป็นเกิดขึ้นกับฝ่ายรัฐบาลเสียเอง ซึ่งบั่นทอนจิตใจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรรมว. กลาโหม อย่างยิ่ง แทนที่พล.อ.ประยุทธ์จะได้ใช้เวลาเพื่อคิดแก้ปัญหา แต่กลับต้องไปใช้เวลากับปัญหาภายในพรรคการเมือง.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/772202>

## ปธ.-รอง ปธ.วุฒิสภา ป้อง ส.ว.ไม่ล้วงลูกพรรค “สมเจตน์” ชี้ข่าวบั่นทอนจิตใจผู้นำ



“พรเพชร” ระบุ ส.ว.รู้หน้าที่ล้วงลูกพรรคการเมืองไม่ได้ “สิงห์ศึก” ชี้ ไม่มีใครกล้า เพราะ รธน.ห้าม ส.ว.จับ “สมเจตน์” ฉะ ข่าวเคลื่อนไหวเปลี่ยนหัวหน้า พปชร. บั่นทอนจิตใจผู้นำ “บิ๊กตุ๋”

วันนี้ (1 พ.ค.) ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีกระเสาะ “เสธ.อ.” ที่เป็น ส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนตัว นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนเพียงได้ทราบจากการอ่านข่าวเท่านั้น ซึ่งมีการเอ่ยชื่อย่อ ไม่ได้เอ่ยชื่อจริง จึงไม่สามารถบอกได้ว่า ส.ว.ตามชื่อย่อเป็นใคร และ ส.ว.จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนก็ได้มีการสอบถามไปบ้างในเบื้องต้น แต่ปรากฏว่า ก็ยังไม่มีใครรับว่าไปพูดจาอะไรตามที่ตนข่าว ตอนนี้ ส.ว.อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม จึงไม่ค่อยได้พบปะบรรดาสมาชิก ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานตามหน้าที่เท่าที่ทำได้

เมื่อถามว่า จะต้องมีการตักเตือนหรือไม่ เพราะขณะนี้สังคมวิจารณ์ว่า ส.ว.เข้าไปล้วงเส้นงานพรรคการเมืองของ ส.ส. นายพรเพชร กล่าวว่า เราทำหน้าที่ของตนเองอยู่แล้ว ถึงขอบเขตการทำหน้าที่ ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ โดยขณะนี้แม้ปิดสมัยประชุม แต่ ส.ว.ได้ทำโครงการ “วุฒิสภารวมใจสู้ภัยโควิด-19” โดยพยายามทำงานเพื่อสังคมเป็นหลัก และเรากำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องจะไปบังคับ จูงใจทางคนในรัฐบาล หรือไปแทรกแซงสั่งการอันนี้เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าทำไมได้ ทั้งนี้ รอให้เปิดสมัยประชุมก่อนถึงจะได้พูดคุยกัน ตนทราบเพียงจากข่าว ยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็น ส.ว.คนไหน และมีจริงตามข่าวหรือไม่ เพราะไม่ได้มีใครออกมายอมรับหรือปฏิเสธ ตนยืนยันไม่นิ่งเฉย กำลังดูอยู่ ถ้ามีตัวตนแน่นอนว่าเป็นใครก็คงจะต้องพูดคุยกัน

ด้าน พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธาน ส.ว.คนที่ 1 กล่าวว่า ตนทราบจากข่าวว่า มี ส.ว. ที่ถูกระบุชื่อว่า “เสธ.อัน” ซึ่งท่านก็ออกมาปฏิเสธแล้ว เมื่อถามว่า แม้จะออกมาปฏิเสธแต่สังคมยังคงคาใจอยู่ ทำให้ภาพพจน์ ส.ว.เสียหายหรือไม่ พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องส่วนตัว การที่ ส.ว.จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองคงเป็นเรื่องลำบาก เพราะตามรัฐธรรมนูญ ก็ห้ามอยู่แล้วว่าไม่ให้ ส.ว.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้อยู่แล้ว ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้น คงไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ขณะที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่าวว่า ตนไม่ขอวิจารณ์ว่า จะมี ส.ว.ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ แต่อยากพูดว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการเมือง ทุกคนทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล ต้องร่วมหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ปัญหาโควิด-19 ผ่านพ้นไปให้ได้ เนื่องจากวิกฤตข้างหน้าของประเทศ เราจะทำอย่างไรให้เกิดการแก้ปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง และการเจ็บไข้ได้ป่วย ที่สำคัญ จะทำอย่างไรให้การเยียวยาของรัฐ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเข้าถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง เพราะวันนี้ยังมีคนที่เดือดร้อนจริงๆ แต่กลับยังไม่ได้รับการเยียวยา ดังนั้น

ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลควรจะตงวันเรื่องการเมือง เพื่อร่วมมือกันสู้โควิด-19 แม้แต่คำแนะนำของฝ่ายค้าน ถ้าไม่ใช่คำแนะนำที่เป็นไปในลักษณะเล่นการเมือง โดยเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงรัฐบาลก็ควรฟัง อย่างไรก็ตาม เรื่องการเคลื่อนไหวเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ ในขณะนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่การกระทำหรือหนทางที่จะนำไปสู่การฝ่าวิกฤตของประเทศในขณะนี้ และแทนเรื่องในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับฝ่ายค้าน แต่กลายเป็นเกิดขึ้นกับฝ่ายรัฐบาลเสียเอง ซึ่งบั่นทอนจิตใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อย่างยิ่ง แทนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ใช้เวลาเพื่อคิดแก้ปัญหาเพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 แต่กลับต้องไปใช้เวลากับปัญหาภายในพรรคการเมืองแกนนำซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลด้วย

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000045834>

# MATCHON ONLINE

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 19:24 น.

ปร.-รองปร.วุฒิฯ ประธานเสียง ป้อง เสธ.อ. ล้วงลูกเปลี่ยนหน.พปชร. มั่นใจ ส.ว.รัฐ ธรน.ห้าม



2 ปร.วุฒิ ประธานเสียง ส.ว.รู้หน้าที่ล้วงลูกพรรคการเมืองไม่ได้ ชี้ ไม่มีใครกล้าเพราะธรน.ห้ามจูน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่รัฐสภา เกียกกาย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ “เสธ.อ.” ที่เป็นส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนตัวนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนได้ทราบจากการอ่านข่าวเท่านั้น ซึ่งมีการเอ่ยชื่อย่อ ไม่ได้เอ่ยชื่อจริง จึงไม่สามารถบอกได้ว่า ส.ว.ตามชื่อย่อเป็นใคร และส.ว.จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนก็ได้มีการสอบถามไปยังในเบื้องต้น แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการรับว่า ไปพูดจาอะไรตามที่เป็นอย่างนั้น ตอนนี้ส.ว.อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมจึงไม่ค่อยได้พบปะบรรดาสมาชิก ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานตามหน้าที่เท่าที่ทำได้

เมื่อถามว่า จะต้องมีการตักเตือนหรือไม่ เพราะขณะนี้สังคมวิจารณ์ว่า ส.ว. เข้าไปล้ำเส้นงานพรรคการเมืองของ ส.ส. นายพรเพชร กล่าวว่า เราทำหน้าที่ของตนเองอยู่แล้ว ถึงขอบเขตการทำงาน ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ โดยขณะนี้แม้ปิดสมัยประชุม แต่ ส.ว. ได้โครงการวุฒิสภารวมใจสู้โควิด-19 โดยพยายามทำงานเพื่อสังคมเป็นหลัก และเรากำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องจะไปบังคับ จูงใจทางคนในรัฐบาล หรือไปแทรกแซงสั่งการอันนี้เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า ทำไม่ได้ ทั้งนี้ รอให้เปิดสมัยประชุมก่อนถึงจะได้พูดคุยกัน ตนทราบเพียงจากข่าว ยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็น ส.ว. คนไหน และมีจริงตามข่าวหรือไม่ เพราะไม่ได้มีใครออกมายอมรับหรือปฏิเสธ ตนยืนยันไม่นิ่งเฉย กำลังดูอยู่ ถ้ามีตัวตนแน่นอนว่าเป็นใครก็จะต้องพูดคุยกัน

ด้าน พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธาน ส.ว.คนที่ 1 กล่าวว่า “ทราบจากข่าวว่ามี ส.ว. ที่ถูกระบุชื่อว่า “เสธ.อัน” ซึ่งท่านก็ออกมาปฏิเสธแล้ว”

เมื่อถามว่า แม้จะออกมาปฏิเสธแต่สังคมยังคงสงสัยอยู่ ทำให้ภาพพจน์ ส.ว.เสียหายหรือไม่ พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องส่วนตัว การที่ ส.ว.จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองคงเป็นเรื่องลำบาก เพราะตามรัฐธรรมนูญก็ห้ามอยู่แล้วว่าไม่ให้ ส.ว. เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้อยู่แล้ว ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นคงไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว

อ้างอิง : [https://www.matchon.co.th/politics/news\\_2166604](https://www.matchon.co.th/politics/news_2166604)

02 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:18 น.

## ปชช.สะท้อน! รองประธานส.ว.ทางธรณ.ชี้ชัด ส.ว. ห้ามจูนพรรคการเมือง



2 พ.ค.63 - พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวกระแสข่าว“เสธ.อ.” ที่เป็น ส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนตัวนายอุตตม สาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนทราบจากข่าว ซึ่งท่านก็ออกมาปฏิเสธแล้วส่วนจะทำให้ภาพพจน์ของส.ว.เสียหายหรือไม่ นั้น พล.อ.สิงห์ศึกกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่การที่ส.ว.จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองคงเป็นเรื่องลำบาก เพราะตามรัฐธรรมนูญก็ห้ามอยู่แล้วว่าไม่ให้ ส.ว.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใด ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วดังนั้น คงไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/64839>

# MATICHON ONLINE

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 22:23 น.

คณะก้าวหน้า จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ระดมทุน แจกเงิน 3 พัน โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน



คณะก้าวหน้า จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ระดมทุน แจกเงิน 3 พัน โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน

วันที่ 1 พ.ค. คณะก้าวหน้า – Progressive Movement ได้จัดกิจกรรม MAYDAY วันกรรมกรสากล โดยมีการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19.00 น. เป็นต้นไป เพื่อการสนับสนุนศิลปินอิสระที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงลือคดาวน์ โดยรายได้จากการระดมทุนบริจาคเงินระหว่างคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ได้ทวีตข้อความโดยประกาศแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3 พันบาท โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน วิธีการขอรับเงินรอบแรก ดังนี้

1. ระบุรหัส “24”
2. ระบุ “ชื่อ-สกุล”
3. ระบุ “เลขที่บัญชี”
4. ระบุ “เหตุผลการรับเงิน”

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2166817](https://www.matichon.co.th/politics/news_2166817)



เผยแพร่: 2 พ.ค. 2563 11:00   ปรับปรุง: 2 พ.ค. 2563 11:09

## “เศรษฐกิจทอน” นำ “คณะก้าวหน้า” แจกเงิน 3 พันไม่ต้องพิสูจน์ความจน! โวแค่วันแรก ก็ระดมทุนได้นับล้าน



“ธนธร-คณะก้าวหน้า” จัดคอนเสิร์ตระดมทุนผ่านแฟนเพจ 1-2 พ.ค. แจกเงินชาวบ้าน 3 พันบาท โววันเดียวได้เป็นล้าน "ธนธร" ทวิตแจงวิธีขอตั้งค์ผ่านเพจ ลั่นไม่ต้องพิสูจน์ความจน

วานนี้ (1 พ.ค.) คณะก้าวหน้า ได้จัดคอนเสิร์ตระดมทุน “เมย์เดย์ เมย์เดย์ เราช่วยกัน” ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจคณะก้าวหน้า นำโดย นายธนธร จีรังเรืองกิจ , นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ร่วมดำเนินรายการ โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 26 มี.ค.เป็นต้นมา เพื่อควบคุมการระบาดของประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำงานประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตโดยปกติ ทั้งผู้ประกอบการอาชีพในเวลากลางวันและกลางคืน คณะก้าวหน้าจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ จึงจัดงานคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อเป็นเป็นการจ้างศิลปินอิสระที่เว้นว่างจ้งมาเล่นคอนเสิร์ตผ่านการถ่ายทอดสดในเพจคณะก้าวหน้า ในวันที่ 1-2 พ.ค.ตั้งแต่เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

โดยวานนี้ (1 พ.ค.) มีวงดนตรีและศิลปินที่ร่วมแสดง ได้แก่ วง Pale , Jew The Blues Color , iHear Band , วงกระหรีน้ำส้มหมูก้อนและไตถิมร์ และ ดิษฐ์ Smile Buffalo ส่วนวันนี้ (2 พ.ค.) มีวง Tucxer & The DDXT , นายสุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือ ฮาร์ท , วงมะจั่ง และ Brother Band ร่วมแสดง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร่วมประมูลภาพงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินก้าวหน้า และศิลปินอิสระด้วย โดยรายได้ทั้งหมดจากการบริจาคระหว่างคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีความประสงค์ขอรับ คนละ 3,000 บาท โดยมีทีมงานโอนเงินมอบให้ทันที ทั้งนี้ตลอดการแสดงคอนเสิร์ต

อย่างไรก็ตามคณะก้าวหน้ายังได้เปิดการระดมทุนเพื่อมอบเงินให้ผู้เดือดร้อนผ่านบัญชีของ น.ส.พรรณิการ์ ด้วยขณะที่นายธนาธร ได้ประกาศเปิดการรับเงินรอบแรก โดยระบุวิธีการของรับเงินในรอบแรกผ่านทางทวิตเตอร์ @Thanathorn\_FWP ให้ส่งข้อความไปยังเพจคณะก้าวหน้า ระบุรหัส 24 ชื่อ-สกุล เลขบัญชีธนาคาร และ เหตุการณ์รับเงิน พร้อมให้ผู้เดือดร้อนรับได้เลยทันที 3,000 บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจน ต่อมาทางเพจระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (1 พ.ค.) มียอดผู้บริจาคเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท

โดยจะเปิดให้ขอรับสิทธิ์รับเงินอีกครั้งในวันนี้ (2 พ.ค.) พร้อมขอความกรุณางดการไปขอรับสิทธิ์ตามศูนย์ประสานงานต่างๆ ของคณะก้าวหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ขณะที่ผู้ประสานงานคณะก้าวหน้าได้ชี้แจงสื่อมวลชนผ่านทางระบบไลน์กลุ่มว่า โครงการนี้ไม่ใช่นายธนาธร แจกเงิน ไม่ใช่นายธนาธร ช่วยเหลือประชาชน แต่เราประชาชนทุกคนช่วยเหลือกัน คณะก้าวหน้าเป็นเพียงตัวกลางในการเปิดระดมเงินบริจาค ให้ 3,000 บาทกับคนที่เดือดร้อน หลังจากที่มีกระแสในทวิตเตอร์จนเป็นข่าว

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000045961>

2 พฤษภาคม 2563 00:10 น.

## ปฏิบัติการ “บ๊ิกบ๊อม-บ๊ิกตุ้” ยึดคืนพรรค ก่อศึกภายใน พปชร. เกมการเมือง สะเทือนรัฐบาล



เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า วันหนึ่งคสช. ก็ต้องยึดพรรคพลังประชารัฐคืน

แต่พอ “บ๊ิกบ๊อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่ จะต้องยึดพรรคยึดเก้าอี้ หัวหน้าพรรค แต่ก็กลับมีปฏิกิริยาต่อต้าน

โดยอาศัยสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรค และเปลี่ยนหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค

เพราะแทนที่จะพุ่มเทในการแก้ปัญหาโควิด แต่กลับมาเดินเกมทางการเมืองในพรรค จนทำให้ พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นเป้าหมายทางการเมืองอยู่แล้ว ถูกกระแสนักการเมือง!

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ถึงขั้น โจมตีความเคลื่อนไหว ในการยึดพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตอนนี้ เป็นเวลาช่วยกันทำให้ประเทศรอดพ้นโควิด ไปให้ได้ ไม่ใช่เวลามาพูดถึงอำนาจ จะเอาอำนาจไปทำอะไร ..ไม่เข้าใจ

ส่วน อุดตม สาวนายน หัวหน้าพรรค ก็ยอมรับว่า ถูกกดดันให้ลาออก แต่จะขอทำงานต่อไป ก่อน

อันเป็นการส่งสัญญาณ ถึง พล.อ.ประวิตร โดยตรง

หลังจากที่มีการ พูดข่าว่า “เสธ.อ” ที่ต่อมามีการเปิดเผยว่า หมายถึง “เสธ.อัน” พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา สายตรง พล.อ.ประวิตร มาบอกให้ อุดตม ลาออก เพื่อเปิดทางให้ พล.อ.ประวิตรนั่งแทน

ที่ถูกมองว่าเป็นการเดินเพื่อต่อรอง กับ พล.อ.ประวิตร

เพราะหากยอมลุกง่ายๆ ก็อาจจะทำให้หลุดจากคณะรัฐมนตรีด้วย

เพราะในพรรคพลังประชารัฐ มีการจัดโผปรับครม.กันแล้ว หลังจากที่สถานการณ์โควิด เริ่มคลี่คลายแถม ชื่อของอุดตม และ สนธิรัตน์ ก็หลุดโผ

โดยเฉพาะชื่อของ สันติ พร้อมพัฒน์ ที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคและอาจเสียเป็น รมว.คลัง

เพราะ สันติ มีความสนิทสนมกับพล.อ.ประวิตร ถึงขั้นที่ทำให้มีการย้ายที่ทำการพรรค มาอยู่ที่ตึกใหม่ย่านรัชดาฯ ซึ่งเป็นตึกของสันติ

อย่าลืมว่า เมื่อครั้งตั้งพรรคพลังประชารัฐนั้น แกนนำคสช. ไม่สามารถเปิดเผยตัวว่าเป็นเจ้าของพรรค หรือเป็นผู้จัดตั้งพรรค ได้ เพราะจะถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ

ในครั้งนั้น พล.อ.ประวิตร ต้องการให้ สมคิด เป็นหัวหน้าพรรค แทนไปก่อน แต่สมคิด ก็ไม่ยอมออกหน้า จึงให้ อุตตม นั่งเป็นหัวหน้าพรรค และ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค ไปก่อน โดยที่ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคตัวจริง

หากแต่ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ คือ 2 หัวหน้าพรรคตัวจริง แต่เป็นที่รู้กันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ก็เปิดหน้าเล่นอย่างเต็มตัวไม่ได้ ในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้าคสช. ที่นำการรัฐประหาร จนมาเป็นนายกฯในรัฐบาลทหาร นานถึง 5 ปี

หากเกี่ยวข้องกับพรรคจะถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจในทางการเมือง จึงต้องให้เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 12 ภายใต้การนำของ “เสธ.สุชาติ” พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล และนายทหารหลายคนที่เป็นสายตรงของพล.อ.ประวิตร ช่วยกันตั้งพรรค

รวมทั้งช่วยกันทาบทาม กัดดันและดุด อติตส.ส. จากพรรคการเมืองต่างๆมาอยู่พรรคพลังประชาชน และ ส่ง พล.อ.ประวิตร พี่ใหญ่ ไปเป็น ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชาชน ก็เป็นการ ส่งสัญญาณแล้วว่า พล.อ.ประวิตร เป็นตัวแทนของคสช. ในการมายึดพรรคพลังประชาชนคืน

เพียงแต่ ยังไม่มีความแน่ชัด ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเองหรือไม่ในอนาคต แต่บทบาทที่มากขึ้น ของ พล.อ.ประวิตร ในการมาดูแลพรรค และเป็น ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชาชน ก็ทำให้เชื่อกันว่าในที่สุดพล.อ.ประวิตร ก็จะทำนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเต็มตัว

นั่นหมายถึงว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่จำเป็นต้องมาเป็นหัวหน้าพรรค

อีกทั้งการที่ พล.อ.กนิษฐ์ เคลื่อนไหวนั้นก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ ด้วยเช่นกัน หมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ ก็สนับสนุนให้พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค

เพราะในบรรดานายทหารคสช. รู้กันดีว่า พล.อ.กนิษฐ์ เป็นน้องรักทหารเสือราชินี สายตรงของพล.อ.ประยุทธ์ ที่รับราชการใน ร.21 รอ. ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นนายทหารเด็ก ๆ

และเป็นตัวเดินเกม ในการตั้งพรรคและพลังดูดเข้าพรรคพลังประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ของพล.อ.ประยุทธ์ แท้ที่จริงแล้ว พล.อ.กนิษฐ์ ไม่ใช่ ลูกน้อง ของพล.อ.ประวิตร โดยตรง

หรืออีกนัยหนึ่งอาจเรียกได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์ ส่ง พล.อ.กนิษฐ์ มาทำงานประกบกับ พล.อ.ประวิตร เพื่อที่จะได้รู้ความเคลื่อนไหว ต่างๆ ในการตั้งพรรคและการเดินเกมการเมือง

ความเคลื่อนไหว ของ พล.อ.กนิษฐ์ ที่สะกิดให้อุตตม ลาออกจึงยอมเป็นฉันทามติ ของทั้งพล.อ.ประวิตรและพล.อ.ประยุทธ์

หาใช่ความเคลื่อนไหวของพล.อ.ประวิตร เพียงลำพัง

เพราะต้องไม่ลืมว่าพล.อ.ประยุทธ์ได้ส่งพี่ใหญ่มาคุมพรรคพลังประชาชน

จึงต้องให้พล.อ.ประวิตร นั่งแค่เก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น โดยตัวเองควบ รมว.กลาโหม เอง คุมทั้งทหารและคุม ตำรวจเอง

เพื่อลดงานภารกิจของพล.อ.ประวิตรที่จะได้มีเวลาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว แม้อีกมุมหนึ่งจะถูกมองว่าเป็นการลดอำนาจและบารมีของ พล.อ.ประวิตรในกองทัพและในตำรวจก็ตาม

แต่ความเคลื่อนไหวในการยึดเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชาชนรัฐที่ถูกฝ่ายของนายสมคิด และนายอุตตมต่อต้านนั้นก็ทำให้ พล.อ.ประวิตร ต้องสงวนท่าทีเอาไว้ก่อน

หลังจากที่ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มือขวา “บิ๊กป้อม” ไปพบ สมคิด ที่ทำเนียบฯ ก่อนมีข่าวว่า “บิ๊กป้อม” ส่งยุติความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ไปก่อน

อีกครั้งก่อนหน้านั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดในที่ประชุม ศบค. ที่มีทั้ง พล.อ.ประวิตร และ สมคิดร่วมด้วย

ว่า “ยังไม่คิดปรับ ครม.ใดๆ ทั้งสิ้น ผมคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ต้องต่อรอง ไม่ต้องเจรจา ผมเป็นนายกฯ ผมทำคนเดียว”

แต่ก็ทำให้ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร รู้ว่าการจะยึดพรรคพลังประชาชนคืนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการ ต่อรองเกิดขึ้นหลังจากนี้

เพราะตอนนี้พวกของสมคิดได้ผนึกกำลังกับ กลุ่มสามมิตร ด้วยอีกแรง เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง

งานนี้ พล.อ.ประวิตร จึงต้องถอยก่อน แต่จะเดินหน้าสู้ แบบเงียบๆ ไม่ให้เสียเชิง พี่ใหญ่

แต่ เกมนี้ จึงอาจสะท้อนถึงความมั่นคง ของรัฐบาล เลย์ทีเดียว !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/151909>

## “ฝ่ายค้าน” หมดลุ้น “เวทีสภาฯ” !?



ความพยายามของ “พรรคฝ่ายค้าน” ที่ต้องการให้ “รัฐบาล” ยอมให้ไฟเขียวเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณา “เรื่องด่วน” โดยไม่ต้องไปรอให้จนถึงวันเปิดสภาฯ 22พ.ค.นี้แต่อย่างใด

เพราะ “เรื่องด่วน” ที่ “6พรรคฝ่ายค้าน” ประเมินออกมาแล้วพบว่าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นจำเป็นที่รัฐบาล จะต้องได้สดับรับฟังเสียงจาก “พี่น้องประชาชน” อันจะส่งผ่านมายัง “ส.ส.” นั่นเอง

แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้าน ที่นำโดย “พรรคเพื่อไทย” ได้ออกแรงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อเดือนมี.ค. โดยในครั้งนั้นแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้หยิบยกเอาเหตุผลที่ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าสู่วิกฤติ และเชื่อว่ารัฐบาลไทยไม่น่าที่จะ “รับมือได้” จึงขอให้ “ฝ่ายค้าน” ได้ช่วยรัฐบาลคิด

จึงขอให้ใช้กลไกของรัฐสภา เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ หลังจากทีรอ สัญญาณจากรัฐบาลแล้วก็ยังไม่เห็นการขานรับแต่อย่างใด

จากต้นเดือนมี.ค. จนมาถึงสิ้นสุดเดือนเม.ย. ดูจะมีความชัดเจนว่า

หนึ่ง การเรียกร้อง ของพรรคฝ่ายค้าน ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น รัฐบาลไม่เออออ ห่อหมกด้วย

และสอง ฟากรัฐบาลที่ส่งสัญญาณผ่าน “วิปรัฐบาล” โดยมี “วิรัช รัตนเศรษฐ์” แกนนำพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน มีท่าทีออกมาแล้วว่า “ยังไม่มีอะไรเร่งด่วน”

หมายความว่า ความหวังของพรรคฝ่ายค้าน นั้นไม่อาจฝากเอาไว้ที่รัฐบาล ได้อย่างแน่นอน ยิ่งเมื่อมองไปยัง “สมาชิกวุฒิสภา” สภาสูงที่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือคสช. ทำคลอดตามกบมือทั้ง 250 คน ยิ่งเลือนรางเต็มที

ทั้งนี้ตามขั้นตอนการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ นั้นรัฐบาลสามารถเปิดได้เองอยู่แล้ว โดยใช้อำนาจตามมาตรา 165 ที่ระบุว่า ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ โดยอาศัยเสียง ส.ส. และ ส.ว. รวมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 123

ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมกันของสองสภา อยู่ที่ 739 คน จากทั้งหมด 750 คน หมายความว่า ต้องได้เสียง 1 ใน 3 คือ 240 คนขึ้นไป ดังนั้น ฝ่ายค้านจะต้อง “ขอความร่วมมือ” จาก ส.ส. และ ส.ว. เพื่อให้ได้เสียง 240 คนขึ้นไป

แต่ทว่าจนแล้ว จนรอด ดูเหมือนว่า ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมา ที่จะทำให้พรรคฝ่ายค้านมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสใช้เวทีรัฐสภา เพื่อเป็นกลไกในการร่วมแก้ไขวิกฤติของบ้านเมืองอันเนื่องมาจากการเชื้อไวรัสโควิด -19

เนื่องจาก วันนี้ รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมที่ลงมาบัญชาการ การรบเอง ในฐานะ “ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จนทำให้วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ รายใหม่ อยู่ที่เลขหลักเดียว และกำลังนำมาซึ่งการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่ยังคงอำนาจ พ.ร.ก.บริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน

จากเสียงเรียกร้องของ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ที่ดังมาก่อนหน้านี้ เริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็น “เสียงยั่วเย้า” ที่ตั้งอยู่ หน้าประตูเมือง เย้ยเยาะรัฐบาลที่ไม่ยอมให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ นั้นเป็นเพราะ “กลัว” ที่จะถูก “ฝ่ายค้าน” ถล่มกันกลางสภาหรือไม่

ยิ่งในระหว่างนี้ รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ เองที่แม้จะปรับโหมด เปลี่ยน “แม่ทัพ” โดย ชู “ทีมแพทย์” เป็นตัวนำ แทนการเมืองและเศรษฐกิจ

แต่กระนั้นเมื่อมาถึงการใช้มาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กลับมีอันต้อง “สะดุด” เมื่อแผนเยียวยา คือ “ช่องโหว่” ที่เปิดหน้าให้ ทั้งสังคม ฝ่ายค้าน หรือแม้แต่ “คนกันเอง” ในพรรคออกมา ไต่ถลุง ชนิดรายวัน อย่างที่เห็น

นั่นหมายความว่า โอกาสที่รัฐบาลจะยอมให้มีการใช้เวทีสภา สมัยวิสามัญจึงยิ่งแทบเป็นไม่ได้ เพราะรัฐบาลเองก็ มองออกว่า แม้มีช่องทางเพียงน้อยนิด แต่เชื่อเถอะว่า รัฐบาลจะไม่ยอมใช้เวลาไปกับ “เกมการเมืองในสภา” !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/151916>

# MATCHON ONLINE

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 - 08:44 น.

09.00 INDEX เส้นแบ่ง การเมือง ไม่การเมือง จุดเปราะบาง ใหม่ ใน “สังคม”



ช

## 09.00 INDEX เส้นแบ่ง การเมือง ไม่การเมือง จุดเปราะบาง ใหม่ ใน “สังคม”

อย่าได้แปลกใจหากจะมีการชี้ว่าการตายของ “น้องปลายฝน” เป็น เรื่องทางการเมือง พลันที่มีพวงหรีดและมีชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีนคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพสดงานศพ

อย่าได้แปลกใจหากการแจกอาหาร ข้าวของ ของอดีตนักการเมืองบางคนถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมือง

เพียงเพราะเขาสังกัดพรรคฝ่ายค้านเท่านั้นเอง

อย่าได้แปลกใจหากบางกลุ่มบางคนจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนและพร้อมแจกเงิน 2,000 บาทให้กับผู้เดือดร้อนโดยไม่มีการตรวจ สอบเหมือนโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จะกลายเป็นการเมือง

เมื่อการจำแนกว่าเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองบนบรรทัดฐานที่ว่าเป็นกิจกรรมของรัฐบาล หรือว่าเป็นกิจกรรมของฝ่ายค้านเสียแล้ว

เส้นแบ่งระหว่าง “การเมือง” หรือ “ไม่การเมือง”จึงเปราะบาง เป็นอย่างยิ่ง

*คำเรียกร้องที่ว่าปรองดองสมานฉันท์จึงแทบไม่มีความหมาย*

### *นี่คือกรอบ นี่คือข้อจำกัด การเมืองหรือไม่การเมือง*

อย่าได้แปลกใจหากจะมีการชี้ว่าการตายของ “น้องปลายฝน” เป็น เรื่องทางการเมือง พลันที่มีพวงหรีดและมีชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีนคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพสดงานศพ

อย่าได้แปลกใจหากการแจกอาหาร ข้าวของ ของอดีตนักการเมืองบางคนถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมือง

เพียงเพราะเขาสังกัดพรรคฝ่ายค้านเท่านั้นเอง

อย่าได้แปลกใจหากบางกลุ่มบางคนจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนและพร้อมแจกเงิน 2,000 บาทให้กับผู้เดือดร้อนโดยไม่มีการตรวจ สอบเหมือนโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จะกลายเป็นการเมือง

เมื่อการจำแนกว่าเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองบนบรรทัดฐานที่ว่าเป็นกิจกรรมของรัฐบาล หรือว่าเป็นกิจกรรมของฝ่ายค้านเสียแล้ว

เส้นแบ่งระหว่าง “การเมือง” หรือ “ไม่การเมือง”จึงเปราะบาง เป็นอย่างยิ่ง

*คำเรียกร้องที่ว่าปรองดองสมานฉันท์จึงแทบไม่มีความหมาย*



อย่าว่าแต่กรณีจะมีพรรคฝ่ายค้านเข้ามาบีบหนทางเลย แม้กระทั่งความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล ภายในพรรคพลัง ประชาธิปไตยก็ถูกมองว่าเป็นการเมือง

ทั้งที่คนเคลื่อนไหวก็เป็น ส.ว. ทั้งที่คนเคลื่อนไหวก็ออกมา ยอมรับเองว่าทำเพื่อ “นาย”

ความหมายของ “การเมือง” จึงมีเส้นแบ่งที่ประหลาดจนบรรทัดฐานแห่งความรู้สึกมากกว่าจะมาจากสภาพความเป็นจริงของปัญหาในทางรัฐศาสตร์

เท่ากับจะเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองมาจากพวกเดียวกันกับมิใช่พวกเดียวกันเท่านั้นเอง

*นี่คือจุดอันเป็นความแตกร้างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสังคม*

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_2166931](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2166931)

# เดลินิวส์

เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.54 น.

'บิ๊กป้อม'สั่งส.ส.-อดีตผู้สมัครพชร. ลงพื้นที่ รับฟังเสียงปชช.



“บิ๊กป้อม”สั่ง“ส.ส.-อดีตผู้สมัครพชร.” ลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนประชาชนอย่างใกล้ชิด “ทิพานัน” วอน”ฝ่ายค้าน” เลิกอ้างความเดือดร้อน ปลุกแก้รธน.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่าวันนี้ตนได้ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ บางระแนะใหญ่ ชุมชนवासนา ชุมชนวุฒากาศ 46 ชุมชนสวนหลวง ชุมชนสุขสิริ ชุมชนสุขสิริ ชุมชนศาลาครืนชุมชนวิสุทธิจักร ในเขตจอมทอง ตามจำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนไว้ กว่า 1,000 หลังคาเรือน โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ แอกอฮอล์สำหรับล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ได้มอบนโยบายให้ส.ส.และอดีตผู้สมัครของพรรคลงพื้นที่อย่างหนัก ให้รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อนำมาหารือกับท่านและพรรคพลังประชารัฐ เพื่อรวบรวมนำไปเสนอต่อรัฐบาลให้เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงนโยบายให้เข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

“พล.อ.ประวิตร ท่านฟังเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนจากในพื้นที่ ผ่านการลงพื้นที่ของ ส.ส. เสมอ และกำชับให้ส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส. ของพรรคเสียสละทุ่มเทอยู่เคียงข้างไม่ทอดทิ้งประชาชน ซึ่งประชาชนก็เข้าใจว่าพรรคประชารัฐ เป็นแกนนำรัฐบาล ต้องทำงานหนักในวิกฤติครั้งนี้” น.ส.ทิพานัน กล่าว

รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมีแนวโน้มที่ดี จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ในอัตราต่ำสืบต่อเนื่อง แต่จะมีบทพิสูจน์สำคัญหลังวันที่ 3 พ.ค.นี้ที่จะมีการผ่อนปรนให้กิจการและกิจกรรม 6 ประเภท สามารถเปิดบริการได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรฐานกลางที่ ศบค.จะกำหนดมา

“ขณะเดียวกันโควิด-19 ยังไม่ผ่านพ้น แต่กลับมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านปลุกกระดม เอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นข้ออ้างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่ง แทนที่จะเอาเวลาไปลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่” รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/772274>

2 พ.ค. 2020 11:27:39

## กำชับ ส.ส.-อดีตผู้สมัคร พปชร.ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนใกล้ชิด



กรุงเทพฯ 2 พ.ค.- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ มอบนโยบายให้ ส.ส. และอดีตผู้สมัครของพรรค ลงพื้นที่อย่างหนัก รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อนำมาหารือกับ พล.อ.ประวิตร และพรรคพลังประชารัฐ เพื่อรวบรวมนำไปเสนอต่อรัฐบาลให้เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ รวมทั้ง ปรับปรุงนโยบายให้เข้าถึง และช่วยเหลือประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมีแนวโน้มที่ดี จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ใต้อัตราต่ำสืบต่อเนื่อง แต่จะมีบทพิสูจน์สำคัญหลังวันที่ 3 พ.ค.ที่จะมีการผ่อนปรนให้กิจการและกิจกรรม 6 ประเภท สามารถเปิดบริการได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรฐานกลางที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะกำหนดมา

อ้างอิง : <https://www.mcot.net/viewtna/5eacf6bbe3f8e40aef43464c>

2 พ.ค. 2563 05:01 น.

## วิเคราะห์การเมือง : คนในน้ำกลัวกว่าโควิด



เข้าโหมดยืดอายุ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เฟสสอง

ในภาวะที่เริ่มมีการคลายล็อก ให้กิจกรรม 6 กลุ่มที่ถูกซัดดาวนไป ได้แก่ 1.ตลาด 2.ร้านอาหาร 3.กิจการค้าปลีกส่ง ร้านค้าต่างๆ 4.กีฬา สันทนาการที่ไม่ได้เล่นเป็นทีม 5.ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย 6.ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงสัตว์ กลับมาเปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 ภายใต้การจัดระเบียบเข้มงวดไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ยกเว้นห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่เปิดทั้งห้าง ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ยังไม่ให้ปลดล็อกกลับมาทำมาค้าขายได้ตามปกติให้เสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรค รวมถึงการหักดิบคอสุราด้วยการห้ามขายเหล้า เปียร์ต่อไปอีกพักใหญ่ โดยให้เวลาประเมินผลการผ่อนปรน 14 วัน รอดูประชาชนจะให้ความร่วมมือเคร่งครัดรักษาวินัยกันต่อไปมากน้อยแค่ไหน หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังลดลงเรื่อยๆ ก็จะขยายการปลดล็อกให้ธุรกิจต่างๆออกมาทำมาหากินได้มากขึ้น แต่ถ้าแนวโน้มย่ำแย่ลงค่อยกลับมาใส่ล็อกกันใหม่ ตามสถานการณ์ไฟต์บังคับที่บีบ “บึกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยอมลดยาแรงลงมาระดับหนึ่ง อย่างที่เห็นอาการท้องหิวในปัจจุบันของประชาชนที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายจากภาวะความเครียด ทนความอดอยากไม่ไหว สร้างความหดหู่ใจ สะเทือนอารมณ์กันต่อเนื่อง เพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลต้องรีบบาลานซ์ความสมดุลระหว่างเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องปากท้องประชาชนให้ลงตัว ขึ้นให้ยกการ์ดสูงค้ำไปเรื่อยๆอาจอดตายกันหมด “บึกตู” ใช้การผ่อนสั้น ผ่อนยาวคลายล็อก ไม่ทำตามแรงกดดันทั้งหมด โดยเฉพาะจากฝ่ายการเมืองที่ตะบี้ตะบันให้ปลดล็อก 100% ฉวยโอกาสโหนกระแสวิกฤติเชื้อโรคหาเสียงให้ตัวเอง โดยไม่ต้องแบกภาระรับผิดชอบใดๆ เดินหน้าผ่อนคลายแบบมีลิมิต ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เสี่ยงเปิดเมืองพร่ำเพรื่อ ยอมเบรกทัวร์จีน ไม่ให้เข้าประเทศในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจประเทศจ่ออยู่ปากเหว มิเช่นนั้นก็มีสิทธิพังกันทั้งหมด เจ็บแต่ไม่จบ หากไวรัสสมถตุยกลับมาอาละวาดรอบสอง

เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะช่วยกำราบเชื้อโรคร้ายให้หมดสิ้นได้เมื่อใด เพื่อให้ทุกภาคธุรกิจกลับมาฟื้นตัวได้เร็วที่สุด แต่คิวแทรกที่ต้องเคลียร์กันเร่งด่วนคือ ปมฝุ่นตลบ ชิงความเป็นเบอร์หนึ่งในมุ้งพลังประชารัฐ ในข้อคดีต้นเรื่องอย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ธิปไตย ถึงกลุ่มก๊วนในสังกัด ส่งสัญญาณถอยทัพ ล้มแผนการโค่นอำนาจขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค แทน นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว สุ่มเสี่ยงในมือของฝ่ายที่ใหญ่ยังมีไม่มากพอให้การคิดการใหญ่สำเร็จ ในเมื่อก๊วนใหญ่อย่างชั่วคราวของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ยังแพ้ก้นกับทีม 4 กุมภาพันธ์ของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แต่อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณเตือน “บิ๊กตุ๋” จะลอยตัว ใช้โรครระบาดมาหนีปัญหาการเมืองในพรรคไม่ได้ ยิ่งในยามที่ทั้งสุขภาพและบารมี “บิ๊กป้อม” ในรัฐบาลเริ่มโรยรา หากปรับ ครม.รอบหน้าไปต่อไม่ไหว ก็เท่ากับอยู่ในภาวะขาลอย ไม่เหลือตำแหน่งใดๆ เสี่ยงต่อการถูกจ้องจ้องจ้องเอาคืนจากทุกฝ่าย ยิ่งงี้ก็ต้องมีหัวโขนการเมืองให้ใหญ่ได้ ยึดเกาะ แต่ดูตามรูปการณ์แล้วคลื่นลมแค้นสงบชั่วคราว รอก่อตัวระลอกใหม่ให้ถูกจ้องจ้องเวลา เพราะจะมาโหวกโหวก แสดงอิทธิฤทธิ์ช่วงที่ทุกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาแก้ปัญหาโควิดคงถูกด่าหุซา ที่สำคัญขึ้นทะเลอทะเลเหยียบคันเร่งดัน “ลุงป้อม” ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปมีสิทธิตายยกกรัง ตามคิวล่าสุคดี นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์นะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นเรื่องให้ กกต.ยุบพรรคพลังประชารัฐ หลังมีกระแสข่าวบิ๊กทหาร ส.ว.น้องเลิฟ “บิ๊กป้อม” ลือบปี กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก เปิดทางให้ล้างไฟเลือกหัวหน้าพรรคกันใหม่ สอดรับกับไลน์หลุดในกลุ่ม ส.ส.พลังประชารัฐแสดงบทสนทนา ถึงความไม่พอใจบทบาทหัวหน้าพรรคของนายอุตตมที่ไม่ใส่ใจดูแล ส.ส.นำมาปะติดปะต่อมันก็เข้าเค้ามมีการเตรียมการก่อหวอดโค่นอำนาจกันจริงในพรรค แท้กทีมกันเป็นขบวนการหาม “บิ๊กป้อม” ขึ้นสู่ผู้นำพรรคในช่วงความเป็นความตายของคนในประเทศที่กำลังต่อสู้กับสงครามเชื้อโรค นอกจากเข้าเนื้อถูกสังกรรมประณามแล้ว เผลอๆอาจเข้าเงียงข้อกฎหมายปล่อยให้คนนอกเข้ามาครอบงำพรรค อาจพากันพังทั้งยวง “ลุงตุ๋” คงได้รู้พิษสงนักการเมืองอาชีพ บู้กับเชื้อโควิดว่าเครียดแล้ว ยังไม่ซีเรียสเท่าแก้เกมภายในของคนกันเอง!!!

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1835099>

2 พ.ค. 2563 05:14 น.

## คาบลูกคาบดอก : สุ่มไฟการเมือง



นานๆ จะคุยเรื่องการเมืองกันที ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 3 เดือน คนชกจะเริ่มชินกับการปฏิบัติตัวที่จะต้องอยู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ต่อไป

แต่การเมืองที่เข็งนอกอ่อนใน โดยเฉพาะในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล ที่ติดบัญชีกันไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 นั่นคือเก้าอี้ ธรรม.

โยนหินถามทางกันหลายเที่ยว ตำแหน่ง รมต.ของ อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งตำแหน่ง รมว.พลังงาน และตำแหน่ง รมว.คมนาคม ที่ยังข่มกันอยู่ระหว่าง พรรคภูมิใจไทย กับพลังประชารัฐ และกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐด้วยตัวเอง

เนื่องจากคนที่ตัดสินใจในการปรับ ธรรม.คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะที่คนคุมบังเหียนพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ คนหนึ่งรับทราบปัญหาการบริหารอีกคน รับทราบปัญหาทางการเมือง

บางครั้งความเห็นก็ไม่ตรงกันบ้างเป็นธรรมดา

ในพรรคพลังประชารัฐเองมีหลายกลุ่ม กลุ่มที่มาจากการเมือง กลุ่มที่มาจากทีมเศรษฐกิจ กลุ่มที่มาจาก กปปส. ซึ่งถ้าจะวัดกำลังกันแล้ว กลุ่มที่มาจากนักการเมือง มีกำลังมากที่สุด มีปัญหาอะไร ก็ไปจับเข้าคุยกับ ลุงป้อม เพราะเข้าไม่ถึง ลุงตู่ กลายเป็นว่า ลุงป้อม เป็นขวัญใจของกลุ่มที่มาจากการเมืองมากที่สุด

แต่อำนาจการบริหารทั้งหมดก็ยังอยู่กับลุงตู่อยู่ดี

ตรงนี้ก็กลายเป็นปมอำนาจ ที่จะบริหารจัดการอย่างไรให้สามารถเดินไปด้วยกันได้ รวมถึงการบริหารจัดการพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเพราะบางพรรคก็ไปหารี้อกับลุงตู่ บางพรรคก็มาหารี้อกับลุงป้อม ทั้งหมดเกิดจากอำนาจการบริหาร โดยเฉพาะเก้าอี้ ธรรม. ที่ไม่ได้ยึดติดตามโควตา แต่อยู่ที่อำนาจการตัดสินใจของลุงตู่ มีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ

เมื่อไฟในพรรคลามไปเรื่อยๆ ลามไปถึงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค เกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาอย่างเงิบๆเป็นคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุ

โฟกัสไปที่ ทีมเศรษฐกิจ คู่มกระทรวงหลักที่สำคัญ เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในขณะนี้ ไม่มีฝ่ายการเมือง จากพลังประชารัฐ เข้าไปบริหาร โดยเฉพาะ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ นี่คือนปัญหา

ทั้งๆที่เป็นแกนนำรัฐบาลด้วยซ้ำ

สถานการณ์โควิด-19 ช่วยยืดอายุการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ไปได้ระยะหนึ่ง รวมทั้งความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านและมือบที่เตรียมไล่รัฐบาลลุงตู่ที่ต้องชะลอออกไปโดยปริยาย รอจังหวะและเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ลุงตู่ต้องหาทางลงสวยๆเอาไว้ให้ได้.

หมัดเหล็ก

[mudlek@thairath.co.th](mailto:mudlek@thairath.co.th)

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1834801>

NEW NORMAL หยุคเชื่อเพื่ออำนาจ ขำแหละเครือข่าย 6 สหายยึด พปชร.



ก็ชั่วโมงนี้ “รัฐบาลลุงตู่” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำลังรบทัพจับศึกอยู่ในสงครามต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังอยู่ในช่วงซึ่งเป็นชี้ตายแท้ๆ ก็ดันเกิด “ศึกวัดพลัง” ในพรรคพลังประชารัฐ มาให้หัวเสียอีก เป็นศึกในที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากเป็น “คลื่นใต้น้ำ” จากกลุ่มเดิมๆ ที่เคยสร้างความรำคาญใจให้กับ “บิ๊กตู่” มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ที่ขนาดลงทุนแก้เคล็ดเปลี่ยนโลโก้พรรคจากทรงหกเหลี่ยม เป็นรูปวงกลม ไม่ให้กลุ่มก๊วนต่างๆ ภายในพรรคขบเหลี่ยม หรือทีมแทงกันเองแล้ว ก็ยังไม่วายเกิดเรื่องซ้ำซากอีกหนนี้ยกระดับ “เล่นใหญ่” ถึงขั้นเซ็นชื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ผู้ที่เป็น “พี่เลิฟ” ของ “นายกฯ น้องตู่” ออกมาว่า ต้องการยึดพรรคกันเลยทีเดียว โดยวางสตอรี่ว่า “ลุงป้อม” หมายถึงเข้ามาเสียบเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มี “ขุนคลัง” อุดตม สาวนาย น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่อยู่ และให้ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นเลขาธิการพรรคแทน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่น่าปวดหัวก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าง “ไม่รู้จักกาลเทศะ” ไม่ได้ดูสถานการณ์บ้านเรื่องเลย ว่า กำลังวุ่นวายกับการแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กลับมามีเรื่องให้ “ลุงตู่” ขวนปวดหัวอีกจนได้ แต่ก็อย่างว่า คนกลุ่มนี้คงคิดว่าเป็นเรื่อง NEW NORMAL คิดว่าเป็นเรื่อง “ปกติ” ในทางการเมืองที่จะต้องแย่งชิงเก้าอี้ทางการเมือง เรียกว่า คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขา “หยุคเชื่อเพื่อชาติ” กัน แต่นี่เล่นอาศัยสถานการณ์ซุลมุน “หยุคเชื่อ เพื่ออำนาจ” เสียนี้ เรื่องของเรื่องมีการอ้างอิงจาก “เสียงลือ” เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ณ ที่ทำการใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ ตรงข้ามศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ที่วันนั้น “ป้าป้อม” ไปเป็นประธานในพิธีด้วยตัวเอง และมีแกนนำพรรคมาร่วมพิธีค่อนข้างพร้อมหน้าพร้อมตา



ตามข่าวระบุว่าผู้เข้าร่วมพิธีมีอาทิ “หัวหน้าอุตตม”, “เฮียสน” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค, “เสี่ยปี” พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คู่หูสามมิตร สุริยะะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม - สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, “มาตามเหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ขาดไม่ได้ “เฮียสันติ” ที่เป็นเจ้าของตึกที่ทำการพรรคแห่งใหม่

พิธีบวงสรวงเปิดที่ทำการใหม่หนนี้ ไม่มีการตีปี่ใหญ่โตให้สมราคา “แกนนำรัฐบาล” ก็เนื่องจากยังอยู่ในช่วงรณรงค์จัดกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มาก Social Distancing ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทว่าหลังจบพิธีได้ 2-3 วัน กลับมี “บางคน” อยากตีปี่ “บางเรื่อง” ให้เป็นประเด็น เมื่อมี “ข่าว (จงใจ) หลุด” ออกมาบรรยายบรรยากาศงานวันนั้นละเอียดยับโดยอ้าง “แหล่งข่าวระดับสูงในพรรคพลังประชาชน” ว่า หลังพิธีตั้งศาลพระพรหม “ป่าป้อม” ล็อกคอ “อุตตม” มาบังคับให้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อ “ล้างไฟ” แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และตัวเองจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเอง ไม่เท่านั้นยังพูดไปถึงว่า “อุตตม” ได้ตกปากรับคำกับ “ลุงป้อม” แล้วด้วยซ้ำ หากแต่หลังพิธีเกิด “ผิดคิว” ก็เลยกระพือข่าวซ้ำว่า มีการลอบบีให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่งจากทั้งหมดที่มีตอนนี้ 34 คน เพื่อใช้ข้อบังคับพรรค ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอจัดประชุมใหญ่พรรคในเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่วางไทม์ไลน์ไว้เสร็จสรรพว่า เป็นช่วงประมาณกลางเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป และไม่ใช่แค่ “ล้างไฟ” กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนเท่านั้น ยังกะ “กินสองแดง” กระทบไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกด้วย โดยมีการวางตัว “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธาน ส.ส.พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท รองประธาน ยุทธศาสตร์พรรค เป็น รมว.ศึกษาธิการ, โยก “เสี่ยตัน” ัญญพล ทีปสุวรรณ จาก รมว.ศึกษาธิการ ไปเป็น รมว.พลังงาน, สันติ พร้อมพัฒน์ จาก รมช.คลัง ขึ้นเป็น รมว.คลัง และให้ “มาตามเหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากโฆษกรัฐบาล มาเป็น รมช.คลัง เป็นต้น

อ้างอิง : <https://mgronline.com/daily/detail/9630000045867>